

Phụ lục
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỖ TRỢ DNNVV CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

TT	Nội dung	Cơ quan chủ trì thực hiện	Cơ quan phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho doanh nghiệp			
	Thông tin, tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động và nội dung của Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng Internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số.	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo BR-VT	Sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố	Thường xuyên
	Vận động các DNNVV trên địa bàn tỉnh tham gia tiếp cận, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại các địa chỉ truy cập https://smedx.vn , https://smedx.mic.gov.vn và https://dbi.gov.vn .	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Sở Công Thương; Ban Quản lý các KCN; Hiệp hội DNNVV	Thường xuyên
	Phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc, sai sự thật về các nội dung chuyển đổi số doanh nghiệp.	Sở Thông tin và Truyền thông	Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố	Thường xuyên
	Tuyên truyền, phổ biến tài liệu, cảm nang về chuyển đổi số cho DNNVV.	Sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội DNNVV		Thường xuyên
2	Hỗ trợ về thông tin, hỗ trợ tư vấn, tiếp cận nền tảng chuyển đổi số			
	Lựa chọn các nền tảng số xuất sắc phù hợp giới thiệu các DNNVV điển hình có bước phát triển chuyển đổi số mạnh mẽ.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố	Hàng năm

TT	Nội dung	Cơ quan chủ trì thực hiện	Cơ quan phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
	Hỗ trợ DNNVV đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn ; tự đánh giá, tìm kiếm và thuê được tư vấn phù hợp trên cổng https://dbi.gov.vn .	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố	Hàng năm
	Tổ chức hội nghị, hội thảo về chuyên đổi số doanh nghiệp để cung cấp thông tin về chuyên đổi số, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu và ứng dụng các nền tảng số để hỗ trợ doanh nghiệp chuyên đổi số.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hiệp hội DNNVV	Hàng năm
	Tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về chuyên đổi số; tư vấn về kế hoạch chuyên đổi số cho các doanh nghiệp; đào tạo chuyên sâu theo quy mô, giai đoạn, lĩnh vực chuyên đổi số cho DNNVV.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố	Hàng năm
	Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, DNNVV sử dụng các nền tảng số để chuyên đổi số.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương	Hàng năm
	Triển khai đầy đủ, kịp thời các Chương trình, Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung ương và địa phương (doanh nghiệp công nghệ số) trên địa bàn tỉnh	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Sở Thông tin và Truyền thông	Hàng năm
	Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để khuyến khích doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Xây dựng các Biểu mẫu điện tử có chức năng tự động tìm kiếm và điền thông tin.	Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố		Thường xuyên
	Phối hợp với Vụ Kinh tế số và Xã hội số cung cấp tổ chức, cá nhân thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyên đổi số.	Sở Thông tin và Truyền thông	Vụ KTS&XHS; các tổ chức, cá nhân là tư vấn viên thuộc mạng lưới	Thường xuyên